

ข่าวหนังสือพิมพ์ (1)

หนังสือพิมพ์ แนวหน้า วัน เดือน ปี 4 ต.ค. 2560 หน้า 6 เรื่อง สิ่งแวดล้อม

กรม.เปิดไฟเขียว กม.สิ่งแวดล้อม ขยายผลบังคับใช้ ถึงเขตศก.จำเพาะ

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี(กรม.) เห็นชอบร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และยังรับทราบแผนในการจัดทำกฎหมายลำดับรองกรอบระยะเวลาและกรอบสาระสำคัญของกฎหมายลำดับรองด้วย โดยร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว จะเป็นการแก้ไขพ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ปี 2535 เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เนื่องจากปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันเริ่มมีความรุนแรงมากขึ้น และส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน

สำหรับสาระสำคัญ ให้ขยายขอบเขตการใช้บังคับไปถึงเขตเศรษฐกิจจำเพาะ เขตไหล่ทวีป และทะเลหลวงที่ประเทศไทย มีสิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม กำหนดให้มีคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ซึ่งเป็นคณะกรรมการกำหนดนโยบายและวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการกองทุน คณะกรรมการควบคุมมลพิษและคณะกรรมการอื่นที่เกี่ยวข้อง มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้

ขณะเดียวกันยังได้เพิ่มเติมหลักการในการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงบัญญัติในการจดทะเบียนบุคคลที่จะเข้ามาทำหน้าที่ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม จากเดิมที่กำหนดให้เฉพาะนิติบุคคลที่มีสิทธิจดทะเบียน รวมถึงปรับปรุงให้กองทุนสิ่งแวดล้อมจากเดิมที่ตั้งอยู่ในกระทรวงการคลัง เป็นกองทุนสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อปรับปรุงแหล่งที่มาและการใช้จ่ายเงินของกองทุนสิ่งแวดล้อมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น

นอกจากนี้ยังเพิ่มวัตถุประสงค์ในการใช้จ่ายเงินเพื่อให้กลไกในการใช้เงินของกองทุนสิ่งแวดล้อมในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น

ข่าวหนังสือพิมพ์ (1)

หนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ

วัน เดือน ปี 5-8 ต.ค. 2560 หน้า 4 เรื่อง สิ่งแวดล้อม

มติ ครม.

เก็บภาษีมลพิษแหล่งปิโตรเลียม

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ให้ขยายไปถึงเขตเศรษฐกิจจำเพาะ หรือ 200 ไมล์ทะเล จากฝั่ง เขตไหล่ทวีปและทะเลหลวง อาทิ โครงการท่าเรือหรือแท่นขุดเจาะปิโตรเลียมที่ยื่นลงไปในทะเล ให้เจ้าของกิจการต้องชำระค่าธรรมเนียมการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยให้นำส่งเข้ากองทุนสิ่งแวดล้อม

เพิ่มโทษผู้ดำเนินการก่อสร้างหรือดำเนินโครงการก่อนเสนอรายงาน EIA เป็นโทษปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท และปรับอีกวันละไม่เกิน 1 แสนบาท หากยังฝ่าฝืน เจ้าของแหล่งกำเนิดมลพิษที่ก่อให้เกิดการรั่วไหลหรือแพร่กระจายมลพิษต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือค่าเสียหายในอัตราไม่เกิน 2 เท่าของค่าเสียหายจริง รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานรัฐต้องใช้ในการขจัดมลพิษและฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อม และความเสียหายแก่ร่างกายหรือสุขภาพบุคคลอื่น

หลักการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการปล่อยมลพิษ การวางหลักประกันความเสี่ยงหรือความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม ให้กองทุนสิ่งแวดล้อมสำหรับอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดทำรายงาน EIA ปีละ 5,000 บาท ค่าธรรมเนียมการพิจารณารายงาน EIA โครงการละ 100,000 บาท ค่าธรรมเนียมการปล่อยมลพิษ ปีละ 10,000 บาท ต่อตันมลพิษ